


บ้านดอยช้างต้ังอยู่  140 หมู่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย เป็นท่ีต้ัง
ของสถานีวิจัยเกษตรท่ีสูง  ดอยช้าง เป็นยอดดอยสูงในเทือกดอยวาวี
เป็นแหล่งต้นน้ำแม่กรณดอยช้าง เดิมเป็นท่ีอยู่ของชาวเขาเผ่าม้ง ปี พ.ศ.
2548 ชนเผ่าลีซอได้อพยพเข้ามาต้ังเป็นหมู่บ้านดอยช้าง ปี พ.ศ.2526
ชนเผ่าอาข่าได้เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอยช้าง ช่ือ �บ้านดอยช้าง�
ต้ังข้ึนตามลักษณะของภูเขาท่ีมีรูปร่างเหมือนช้างแม่ลูกสองเชือกหันหน้า
ไปทางทิศเหนือ (ตัวจังหวัดเชียงราย) สามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่
บริเวณโรงเรียนบ้านดอยช้าง มี ผาหัวช้าง สูง 1,800 เมตร จากระดับ
น้ำทะเล เป็นสถานที่ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี
อุณหภูมิเฉล่ีย 18 องศาเซลเซียส จึงได้จัดต้ังเป็นสถานีทดลองเกษตร
ท่ีสูงวาวี เพ่ือส่งเสริมการปลูกพันธ์ุไม้เมืองหนาว ลดการทำไร่เล่ือนลอย
เร่ิมงานเม่ือปี พ.ศ.2529 มีพ้ืนท่ี 3,646 ไร่ ต่อมาเปล่ียนรูปแบบการ
ทำงานเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยการผลิตบ้านดอยช้าง

ส่ิงท่ีน่าสนใจ : แปลงปลูกผลไม้เมืองหนาว และไร่กาแฟ
เป็นแปลงปลูกผลไม้เมืองหนาว เช่น เกาลัด มะคาเดเมียนัต บ๊วย ท้อ
พลับ พลัม กาแฟ ให้ผลผลิตในฤดูหนาว แต่ไม่ม ีจำหน่าย
มีเจ้าหน้าที่พาชมแปลงปลูกพืชรอบพื้นท่ี บริเวณดอยช้างมีอากาศดี
และเย็นสบายเหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างย่ิง

ชิมกาแฟอาราบิกา เน่ืองจากพ้ืนท่ีดอยช้างอยู่ท่ีระดับความ
สูงเกิน 1,000 เมตร เหมาะสำหรับปลูกกาแฟอาราบิกา จึงได้ผลผลิตดี
ทางศูนย์ติดต้ังเคร่ืองค่ัวบดกาแฟ เพ่ือแปรรูปวัตถุดิบ มีกาแฟท่ีค่ัวบด
แล้วให้นักท่องเท่ียวได้ลองชิมกัน

จากจุดชมวิวดอยช้าง เดินทางต่อมาอีกราว 2 กิโลเมตร
ก็จะถึงพุทธอุทยานดอยช้าง ซึ่งมีหลวงพ่ออำนาจ สีลคุโณ ได้มา
ปฏิบัติธรรมจำพรรษาอยู่ท่ีน่ีต้ังแต่ปี 2532 เป็นผู้ดูแลรักษา พุทธ
อุทยานดอยช้าง ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ไว้ได้
อย่างสมบูรณ์มาก มีบึงน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางพุทธอุทยาน มีสีเขียว
มรกตบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย
มีเสียงกบเขียดร้องอยู่ตลอดเส้นทางท่ีเดินไปสู่ลานพุทธสถานท่ีจะมี
พระพุทธรูปปางต่างๆ ไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชา
ถัดจากลานพุทธสถานก็มุ่งตรงสู่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำไหลเข้าไป
ในบ่ออยู่ตลอดเวลาไม่เคยเหือดแห้ง และน้ำก็ยังใสสะอาดเย็นฉ่ำ
ตลอดทั้งปี น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธอุทยานดอยช้างแห่งนี้
เป็น 1 ใน 9 ของน้ำศักด์ิสิทธ์ิท่ีนำไปกระทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
พุทธมังคลาภิเษก เนื่องในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา

จากเชียงราย เดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข 118 ถึง
บ้านตีนดอย ก่อนถึง อ.แม่สรวย ราว 10 กิโลเมตร แยกขวาเข้าท่ีบ้าน
ตีนดอยไปยังบ้านทุ่งพร้าว ระยะทาง 20 กิโลเมตร แล้วเล้ียวขวาเข้าสู่
บ้านดอยช้าง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เม่ือมาถึงจุดชมวิวดอยช้าง
บริเวณโดยรอบถูกประดับด้วยดอกไม้เมืองหนาวออกดอกสีสดใสตลอด
เส้นทางเข้าดอยช้างจะบานสะพรั่งไปด้วยดอกซากุระหรือนางพญา
เสือโคร่งสีขาวอมชมพู และได้ต่ืนเต้นกับดอกท้อ สีชมพูอ่อน และผลท้อ
ท่ีกำลังเติบโต ลูกเท่าหัวแม่มือท่ีหาดูได้ยาก และท่ีน่ีเป็นแห่งเดียวของ
ประเทศไทยท่ีจะมีโอกาสได้เห็นดอกซากุระขาวบานท่ัวดอยด้วยเช่นกัน
ในบริเวณจุดชมวิวทัศนียภาพโดยรอบสามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับ
ซ้อนกันไปอย่างสวยงาม มองเห็นไปถึงเมืองยองในประเทศพม่า และ
ชัยภูมิท่ีต้ังของตัวเมืองเชียงราย

  

และแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาอย่างรวด
เร็วจนถึงเดือนสุดท้ายของปี ซ่ึงแม้จะเป็น
ปีท่ีมีความเปล่ียนแปลงทางการเมืองมาก
มาย แต่ก็นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ชาวไทยทั้ง
ประเทศล้วนปล้ืมปิติกันถ้วนท่ัว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปีขององค์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อช่วงกลางปีที่
ผ่านมา ซ่ึงได้ผ่านพ้นไปด้วยความย่ิงใหญ่
และติดตรึงใจ

ในส่วนท่ีเก่ียวกับ มฟล. น้ัน สำนัก

พระราชวังก็ม ีหมายกำหนดการแจ้งให้
ทางเราทราบว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (คร้ังท่ี 4)
ขึ้นในวันจันทร์ที ่ 12 กุมภาพันธ์ 2550
จึงขอแจ้งให้บรรดาบัณฑิตใหม่ได้ทราบ
ล่วงหน้า เพ่ือท่ีจะได้เตรียมตัวกันแต่เน่ินๆ

สุดท้ายนี้ ขอให้ผู ้อ่านทุกท่านมีแต่
ความสุข ในช่วงที ่ม ีเทศกาลงานฉลอง
ต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นวันพ่อ วันรัฐธรรมนูญ
วันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ในเดือนท่ีกำลังจะผ่านพ้นไป ณัฐกร วิทิตานนท์
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นอกจากนั้นสามารถชมศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และ
ปัจจัยการผลิตเชียงราย (สถานีทดลองเกษตรท่ีสูงวาวี) และชมทะเล
หมอกบนดอยกาดผีที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร
เล่ากันว่าในช่วงฤดูหนาวสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้รอบทิศ 360
องศา ลงจากดอยกาดผี จากน้ันสามารถเดินทางไปชมสวนชาของตำบล
วาวี ซึ่งว่าเป็นการปลูกชาครั้งแรกในประเทศไทย เริ่มต้นที่ดอยวาวี
แห่งนี้ก่อนเป็นที่แรก และยังมีต้นชาพันปี อยู่ที่กลางป่าในเขตบ้าน
ใหม่พัฒนาขนาด 3 คนโอบ และชมสวนส้มพันธ์ุสายน้ำผ้ึงก่อนเดิน
ทางไปบ้านวาวี เพ่ือชมวิถีชีวิตชนเผ่าท่ีมีความเป็นอยู่อย่างสุขสงบอยู่
รวมกันอย่างสมานฉันท์ เอ้ืออาทรต่อกันท้ังหมด 13 ชนเผ่า และมี
โรงเรียนสอนภาษาจีน ช่ือ โรงเรียนกวางฟูวิทยาคมต้ังอยู่ท่ีน่ี เด็กนักเรียน
ตำบลวาวีสามารถเรียนภาษาจีนได้ฟรีหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก จึง
เป็นแหล่งผลิตผู้ท่ีมีความรู้ทางด้านภาษาจีนอย่างดีเย่ียม เพราะมีครู

        ⌫⌦   
 ⌫    ⌫  
  ⌫   
 ⌫   
 ⌫⌫ ⌫     

           ⌫ ⌫    
  ⌫⌫   
  ⌫⌫ ⌫
  ⌫⌫ ⌫
  ⌫ 

จากไต้หวันมาสอนให้ โดยเด็กนักเรียนต้องพูดภาษาจีนกันทุกคนภาย
ในโรงเรียน เม่ือเรียนถึงข้ันสูงยังมีทุนให้ไปเรียนต่อยังประเทศไต้หวัน
อีกด้วย ...

ชมทะเลหมอกดอยกาดผี
เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของ อ.แม่สรวย ดอยกาดผีเป็น

ชะง่อนผาท่ีระดับความสูงประมาณ 1,500 ม. อยู่บนเทือกดอยช้าง
ในหน้าหนาวอากาศเย็นจัดมองเห็นสายหมอก ก่อตัวท่ีหุบเบ้ืองล่าง
มีทิวทัศน์สวยงามมาก ไม่แพ้จุดชมทะเลหมอกท่ีภูช้ีฟ้า แต่เส้นทางไป
ค่อนข้างทุรกันดาร ระยะทางเกือบ 20 กม. จากดอยเลาลี ต้องใช้รถขับ
เคล่ือนส่ีล้อเท่าน้ัน วิธีท่ีสะดวกท่ีสุด คือ ติดต่อเลาลี รีสอร์ต ซ่ึงมีทัวร์
แบบวันเดียว ไปชมทะเลหมอกท่ีดอยกาดผี และไร่ชากลางหุบเขาใน
ฤดูหนาว เส้นทางไปยังดอยกาดผี จะผ่านบ้านชาวเขาเผ่าอาข่า และ
เผ่าเย้า ซ่ึงยังคงขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าด้ังเดิม คงทน...
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การสัมมนาระดับชาติเก่ียวกับปรัชญาขงจ้ือ เร่ือง �ม่ันใจ
มั่นคง สู่อนาคตด้วยปรัชญาขงจื้อ� จัดขึ้นโดยสถาบันขงจื้อแห่ง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อจุดประกายความคิดใหม่ๆ ของ
การดำรงชีวิตด้วยปรัชญาขงจื๊อให้กับผู้สนใจรวมทั้งกลุ่มเยาวชน
ได้นำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม ซ่ึงได้จัดข้ึน
เม่ือวันเสาร์ท่ี 4 พฤศจิกายน 2549  ณ หอประชุมสมเด็จย่า มฟล.
จ.เชียงราย และวันอังคารท่ี 7 พฤศจิกายน 2549  ท่ีศูนย์การประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ  ได้สร้างกระแสความสนใจเก่ียวกับปรัชญา
ขงจ้ือให้กับประชาชนจำนวนไม่น้อย

วิทยากรการสัมมนาท่ีได้รับเชิญมาล้วนแต่เป็นผู้เช่ียวชาญ
ปรัชญาขงจื้อจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย
Professor Liu Zeliang  จาก Xiamen University บรรยายหัวข้อ
�แก่นแท้ของปรัชญาขงจื๊อและการใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ มีความสุข
ด้วยปรัชญาขงจ๊ือ� Professor Zhang Liwen  จาก Renmin University
of China บรรยายหัวข้อ �การสร้างสันติสุข ด้วยปรัชญาขงจ๊ือ� และ
Professor Luo Anxian จาก Renmin University of China บรรยาย
หัวข้อ �ข้อคิดเตือนใจวัยหนุ่มสาวด้วยปรัชญาขงจ๊ือ� นอกจากน้ียัง
ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ Fu Xuezhang อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมบรรยายสรุปด้วย

โดยงานสัมมนาเม่ือวันเสาร์ท่ี 4 พฤศจิกายน 2549 น้ัน
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ให้เกียรติเป็น
ประธานกล่าวเปิดการสัมมนาว่า มฟล. ได้จัดตั้งสถาบันขงจื้อแห่ง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้ทำพิธีเปิดป้ายสถาบันไปเรียบร้อย
แล้วนับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาว มฟล. และของคนไทยทุก
คนท่ีได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนในการจัดต้ังสถาบันขงจ้ือท่ีประเทศไทย และเพ่ือเป็นการฉลอง
การเปิดสถาบันอย่างเป็นทางการจึงได้จัดการสัมมนาปรัชญาขงจื้อ
เรื่อง �มั่นใจ มั่นคง สู่อนาคตด้วยปรัชญาขงจื้อ� ขึ้น ทั้งนี้เพราะ
มหาวิทยาลัยต้องการจะให้คนเชียงรายได้มีโอกาสรับฟังข้อคิดและ
แนวทางการดำรงชีวิตที่ดี และมีประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
ท้ังน้ีหากคนเราจะทำอะไรแล้วมีความม่ันใจ ต้ังใจ ก็จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในส่ิงท่ีต้ังใจได้

สำหรับการสัมมนาปรัขญาขงจ้ือ �ม่ันใจ ม่ันคง สู่อนาคต
ด้วยปรัชญาขงจ้ือ� เม่ือวันท่ี 7 พ.ย.2549 น้ัน  มฟล.ได้รับเกียรติ

จาก ฯพณฯ ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซ่ึงได้กล่าวตอนหน่ึงว่า
เป็นที่ทราบกันดีกว่า มฟล. ได้ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษา
และวัฒนธรรมจีนมาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการสืบสานความสมานฉันท์
ระหว่างไทย-จีน ผ่านศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มฟล. โดย
ความร่วมมือจากรัฐบาลจีน และในปี 2549 รัฐบาลจีนยังสนับสนุน
ให้มีการจัดต้ังสถาบันขงจ้ือแห่ง มฟล. ซ่ึงแสดงถึงความจริงจัง และ
จริงใจในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน อย่างไรก็ตามปรัชญา
ขงจื้อนั้นเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกรวมถึงคนไทยที่สามารถประยุกต์
ใช้เพ่ือเสริมสร้างสันติสุขให้กับครอบครัว สังคมไทย และประเทศชาติ
ท้ังยังเป็นการสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลท่ีต้องการให้มุ่งเน้นคุณธรรม
นำความรู้

ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร กล่าวด้วยว่า ปีน้ีมหาวิทยาลัยหลาย
แห่งได้เกิดกระแสการก่อต้ังสถาบันขงจ้ือ และ มฟล. ถือว่าต่ืนตัวได้
รวดเร็วมาก ท้ังน้ีเพราะความร่วมมือจากท้ัง 2 ฝ่ายเพ่ือการเผยแพร่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ซ่ึงไม่เฉพาะประเทศไทยเท่าน้ัน แต่ประเทศ
ในแถบเอเชียอาคเนย์ก็เกิดกระแสการเรียนการสอนภาษาจีนอย่าง
รุนแรงจนกลายเป็นแฟช่ัน ซ่ึงสถาบันขงจ้ือจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะตอบ
รับกระแสดังกล่าว

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กล่าวว่าขงจ้ือเป็นนักปราชญ์
ชั้นยอดของจีนเป็นผู้ให้ความรู้กับคนทั่วโลก มฟล. ได้ศึกษาหลัก
ปรัชญาขงจื้อ ซึ่งคำสอนหลายข้อมีประโยชน์ต่อการดำเนินการชีวิต
การเมือง การปกครองอย่างย่ิง

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเผยแพร่คำสอนตามหลักปรัชญาขงจ้ือ
ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และนำความคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์
มฟล. จึงได้จัดสัมมนาปรัชญาขงจ้ือ เพ่ือสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้
ศึกษาเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

Prof.Luo Anxian จาก  Renmin University of China
กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ �ข้อคิดเตือนใจวัย
หนุ่มสาวด้วยปรัชญาขงจ้ือ� ว่าหลักปรัชญาขงจ้ือได้มุ่งเน้นใน 5 ทัศนะ
คือ ทัศนะแห่งความเมตตา  ให้รู้จักการดูแลซ่ึงกัน และกัน  มีความ
จงรักภักดี ให้อภัยซ่ึงกัน และกัน หรืออโหสิกรรม มีความกตัญญูกต
เวทิตา ทัศนะแห่งการถือสัจจะ โดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
ทัศนะแห่งมารยาทที่สอนให้สมาชิกต้องปฎิบัติตามระเบียบแบบแผน
ทัศนะแห่งสติปัญญา ซ่ึงเป็นทัศนะท่ีเก่ียวกับความถูกหรือผิด เพราะ
คนเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรถูกหรือผิด และทัศนะแห่งความซื่อตรง ซึ่ง
หากผู้ใดไม่มี 5 ทัศนะท่ีว่าก็ไม่ถือว่าเป็นคนได้

Mr.fu Xuezhang อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชน
จีนประจำประเทศไทย กล่าวปิดท้ายว่า ปรัชญาขงจื ้อมีเนื ้อหา
ท่ีหลากหลายมีประวัติอันยาวนานถึง 2,500 ปี ผ่านบทพิสูจน์ต่างๆ
มาช้านาน และมีบทบาทสำคัญในการอบรมส่ังสอนคนจีนๆ ส่วนใหญ่
เข้าใจปรัชญาขงจื ้อ ซึ่งไม่ใช่วิชาการสูงส่งที ่ทุกคนจะเรียนรู ้ได้
ทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงใช้ปรัชญาขงจื้อในการปกครอง
ครอบครัว ปกครองสังคม จนถึงปกครองประเทศชาติ ซ่ึงซึมซับอยู่
ในจิตใจที่ถ่ายทอดไปถึงลูกหลาน เนื้อหาสำคัญของปรัชญาขงจื้อ
คือ รักตัวเอง รักพ่ีน้อง และรักสังคม เป็นปรัชญาท่ีนำทางไปสู่สันติสุข
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ความงดงาม และความแปลกใหม่ท่ีหาดูได้ยากของพรรณ

ไม้จากนานาประเทศท่ัวโลก รวมถึงสถาปัตยกรรม การตกแต่งสวน
ต่างๆ นานาท่ีสวยงามบ่งบอกถึงวัฒนธรรมจากหลากหลายดินแดน
ที่เข้ามาสร้างสีสันสุดแสนตระการตาในงานมหกรรมพืชสวนโลก
เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 บนเน้ือท่ี 470 ไร่ ณ ศูนย์วิจัย
เกษตรหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้สร้างความอ่ิมเอม
ใจให้กับบรรดานักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย และต่างประเทศไม่น้อย

และอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้
งานในแต่ละวันมีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึนน้ัน ต้องยกความดีให้กับบรรดา
นักศึกษาไทยที่ได้เข้าไปทำหน้าที่ตามจุดต่างๆ ที่คอยให้บริการ
บรรดานักท่องเท่ียว โดยเฉพาะนักศึกษา �ยุวทูต� จากร้ัว มฟล.
ในส่วนของ สวนนิทรรศการชาเฉลิมพระเกียรติฯ ท่ีบริษัทบุญรอด
บริวเวอร่ี จำกัด เป็นแกนหลักจัดข้ึน โดยมีโครงการจัดต้ังสถาบันชา
มฟล. เป็นฝ่ายข้อมูลวิชาการ และงานวิจัย

รอยย้ิมหวานๆ กับชุดแต่งกายผ้าไทยพร้อมคำพูดเชิญชวน
ชมสวนชาฯ ของเหล่านักศึกษายุวทูตลูกลำดวนท่ีสร้างความประทับ
ให้กับนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยนักศึกษาปี 4 จากสำนักวิชา
การจัดการ สาขาวิชาการท่องเท่ียว 5 คน คือ น.ส.วันทนีย์ จิตพินิจชัย
�หญิง� น.ส.อุบลทิพย์ วุฒิชมพู �ก๊ิฟ� น.ส.อรพินท์  จินตอมรชัย
�ล่ี� น.ส.ธัญญาภัทร์ ชนไธสง �ปุ้ย� และน.ส.พรพิมล ชัยพูน �อุ๊�

รวมท้ังนักศึกษา มฟล.อีก 3 คนท่ีเพ่ิงสำเร็จการศึกษา คือ
น.ส.กฤติยา ครองไชย �มิลค์� จากสำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  น.ส.วรณิสร์ วิศิษฏ์สุธี �เก้ง� สาขาวิชาการบัญชี และ
น.ส.พลอยไพจิตร โภคทรัพย์ �พลอย� จากสำนักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

อรพินท์ จินตอมรชัย �ล่ี� บอกเล่าถึงการได้เข้ามาร่วมงาน
ครั้งนี้ว่า �รับทราบจาก ดร.สายลม สัมพันธ์เวชโสภา อาจารย์
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ถึงการรับสมัครนักศึกษาเข้ามา
ทำหน้าท่ียุวทูต โดยจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ จึงสมัครเข้ามา และ
ผ่านการคัดเลือก ซ่ึงหน้าท่ีของยุวทูตน้ันจะคอยต้อนรับนักท่องเท่ียว
ท่ีเข้าชมงาน และนำชมจุดต่างๆ ในสวนนิทรรศการชาเฉลิมพระ
เกียรติฯ รวมท้ังให้ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับชา โดยนักศึกษาท่ีผ่านการ
คัดเลือกทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึก และอบรมก่อนจะออกปฎิบัติ
หน้าท่ีจริง ซ่ึงรู้สึกภาคภูมิใจอย่างย่ิงท่ีได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของงาน
ท่ีย่ิงใหญ่ระดับโลกได้พบปะผู้คนมากมาย รวมท้ังนักท่องเท่ียวจาก
นานาประเทศ แม้ว่าจะร้อน และรู้สึกเมื่อยมากเพราะต้องสวม
รองเท้าส้นสูง แต่ส่ิงท่ีได้รับเกินคุ้มค่ะ�

ขณะท่ี �ปุ้ย�  ธัญญาภัทร์ ชนไธสง บอกถึงส่ิงท่ีได้รับจาก
การร่วมงานครั้งนี้ว่า �ได้ร่วมงานกับคนจากหลากหลายองค์กร
ซ่ึงส่ิงท่ีเรียนมาสามารถนำมาใช้ในการทำงานคร้ังน้ีได้ดีย่ิงไม่ว่าจะ
เป็นการให้บริการ บุคลิกภาพในการเข้าสังคม การแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้ารู้สึกปล้ืม และภูมิใจอย่างย่ิงทีได้เป็นส่วนหน่ึงของงานระดับโลก
เพราะไม่รู้อีกนานแค่ไหนจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานย่ิงใหญ่เช่นน้ี�

เช่นเดียวกับ พรพิมล ชัยพูน �อุ๊� บอกว่า �ได้ฝึกความ
อดทนเพราะต้องยืนต้อนรับและบริการนักท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน
เป็นเวลาเกือบ 12 ช่ัวโมง แต่ส่ิงท่ีได้คือประสบการณ์ท่ีย่ิงใหญ่เพราะ
เป็นงานระดับโลก และยังได้มีโอกาสสัมผัสกับคนสำคัญ และคนดังๆ
อย่างใกลชิ้ด เช่น ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รมว.เกษตรและสหกรณ์
คุณนาตาลี เกวโบวา นางงามจักรวาลปี 2005 จึงอยากให้ทุกคน
มาร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ท่ีถือว่าเป็นโอกาส
ท่ีดีสำหรับคนไทยท่ีจะได้ช่ืนชมมหกรรมท่ีรวมเอาสุดยอดของพรรณ
ไม้ต่างๆ ท่ีหาดูได้ยาก ซ่ึงไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจะได้มีงานเช่นน้ีอีก�

เป็นปล้ืมกับนักศึกษา มฟล. ท่ีได้มีโอกาสโชว์ความสามารถ
ในฐานะ �ยุวทูต� ตลอด 92 วันในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิม
พระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ซ่ึงถือเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียน
ท่ีมีค่า และเป็นประโยชน์อย่างย่ิง

ส่วนใครท่ียังไม่ได้ไปงานน้ีคงบอกได้ว่าไม่น่าพลาดท่ีจะหา
โอกาสไปสัมผัสความงดงามระดับโลกให้เห็นกับตาตัวเอง



  

ท่ามกลางกระแสคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบหรือการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลท่ีบรรดาคณาจารย์
และนักศึกษาต่างพากันออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรวมไปถึงสิ่งที่
เป็นผลกระทบต่อเยาวชนไทยจำนวนมากกับระบบกลางการคัดเลือก
บุคคลเข้าสู่อุดมศึกษาหรือระบบแอดมิชช่ันท่ี ณ เวลาน้ียังมีกระแส
เรียกร้องให้มีการปรับเปล่ียนแนวทางต่างๆ อยู่อย่างไม่ขาดสาย

น่ันคือโจทย์สองข้อใหญ่ท่ียังไร้คำตอบท่ีลงตัว ยังไม่
นับรวมถึงปัญหาวงการอุดมศึกษาไทยท่ียังเป็นท่ีคลางแคลงใจ
ของสังคมถึงคุณภาพมาตรฐานว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อย
เพียงใด

ปัญหาดังกล่าวถือเป็นบทพิสูจน์ที่ท้าทายสำหรับเก้าอี้
ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2550
ของ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงว่าจะสามารถขับเคลื่อนสะสางปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้า
ให้เป็นท่ียอมรับแก่สังคมได้หรือไม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ในฐานะประธาน
ทปอ. คนใหม่ เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาของมหาวิทยาลัยออก
นอกระบบว่า เป็นเร่ืองท่ียังต้องมีการทำความเข้าใจกัน เพราะเม่ือ
เร่ิมมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.เข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติ ก็ยังมี
ข้อสงสัยในด้านต่างๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ดังน้ัน ช่วงเวลาต่อจากน้ีแต่ละมหาวิทยาลัยคงต้องให้ความ
สำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น มีการประนีประนอมเข้าหากันให้
มากกว่าท่ีเป็นอยู่ ท้ังน้ีอยากให้ข้อสังเกตว่าการออกนอกระบบหรือ
การปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารจัดการ การดำเนินการใดๆ น้ัน
ประชาคมมหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
โดยรวมเป็นตัวต้ัง และต้องยอมรับบริบทของการเปล่ียนแปลงท่ี
อาจจะมีผู้ท่ีได้และเสีย พอใจและไม่พอใจ ซ่ึงหากไม่ยึดหลักของ
ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังก็คงจะหาข้อยุติไม่ได้ เพราะฉะน้ันในช่วง 1 ปี
จากน้ีคงเป็นข้ันตอนท่ีแต่ละมหาวิทยาลัยต้องพิจารณาให้รอบคอบ
ว่ายังมีข้อขัดข้องประการใดท่ี ทปอ. จะช่วยประสานให้เกิดความ
เข้าใจได้อย่างไรก็ตาม ทปอ. คงไม่มีบทบาทท่ีจะไปช้ีนำหรือกำหนด
กฎเกณฑ์ใดๆ นอกจากบทบาทของการส่งเสริมสนับสนุนให้กระบวน
การทำความเข้าใจของแต่สถาบันเป็นไปด้วยความราบร่ืน และหา
ข้อยุติท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ได้

สำหรับเร่ืองของระบบแอดมิชช่ันน้ัน รศ.ดร.วันชัย ช้ีให้
เห็นว่า ต้องยอมรับในหลักการเดิมท่ีว่าหากจะมีการเปล่ียนแปลง
ใดๆ ต้องมีการประกาศล่วงหน้า 3 ปีเพ่ือให้เด็กได้เตรียมความ
พร้อม ซ่ึง ณ วันน้ีระบบแอดมิชช่ันได้ดำเนินการมา 1 ปี แต่ปีท่ี
ผ่านมาเกิดข้อสะดุดในการดำเนินการบ้าง แต่ไม่อาจจะประเมินผล
สัมฤทธ์ิได้ชัดเจน ดังน้ันปี 2550 น้ี ทปอ.คงต้องยืนยันการดำเนิน
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การในรูปแบบเดิม แต่ ทปอ.จะต้องศึกษาวิเคราะห์และประมวลผล
ถึงการดำเนินการระบบแอดมิชช่ันปีท่ีผ่านมา และปี 2550 ถึงความ
ชัดเจนว่ามีผลดีผลเสียอย่างไร สามารถแก้ไขการกวดวิชาการไม่ให้
เด็กมีความเครียด การทำให้เด็กสนใจในห้องเรียนมากขึ้นการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา และให้ความเป็นธรรมได้หรือไม่
ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นคำถามท่ีต้องศึกษาหาคำตอบ เพ่ือหารูป
แบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุด โดยเปิดกว้างรับฟัง
ข้อเสนอของฝ่ายต่างๆ

ทปอ. เป็นท่ีชุมนุมของเหล่าอธิการบดีร้ัวอุดมศึกษา ขณะท่ี
บทบาทของ ทปอ.ท่ีผ่านมาถูกจับตามองว่าเป็นการดำเนินการตาม
กระแสยังไม่เห็นผลงานท่ีเด่นชัดน้ัน รศ.ดร.วันชัย ช้ีแจงว่า ทปอ.
คงต้องมีบทบาทในการพิจาณาให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาอุดมศึกษา
แก่รัฐบาล การเป็นขุมปัญญาเชิงความคิดให้กับรัฐบาล และร่วมกัน
พิจารณาแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาโดยเร็ว เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
กับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนโดยรวม ซ่ึงท่ีผ่านมาส่ิงเหล่าน้ี
ยังไม่มีความชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีอยากจะผลักดันให้เห็นผลโดยเร็วคือ
การศึกษาการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบ
โจทย์คำถามให้ได้ว่าทำไมมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจึงมีคนพูดว่า
สอนได้ดีกว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย ท้ังท่ีคณาจารย์ไทยมีคุณวุฒิ
ไม่ด้อยกว่าคณาจารย์ต่างประเทศ ซึ่งเรื่องนี้อยากให้สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้เข้ามามี
บทบาทร่วมกันศึกษาอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ อยากจะเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด และทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเน้นการเป็น
พลเมืองดีของชาติ และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเก่าและ
มหาวิทยาลัยใหม่ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันมากย่ิงข้ึน

การยกระดับมาตรฐานอุดมศึกษา รวมถึงการสะสาง
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแวดวงมหาวิทยาลัย คงต้องเกิดจาก
ความร่วมมือ ร่วมใจ บนความเข้าใจ และการคำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้งในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
เพ่ืออุดมศึกษาไทยจะได้มีคุณภาพสมกับความคาดหวังของสังคม
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ทำไมจึงเลือกเรียนท่ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลังจากท่ีได้เลือกดูหลายๆ สถาบันแล้ว  เห็นว่า มฟล.

เป็นสถาบันที่เปิดใหม่ รู้สึกถึงความเป็นมหาวิทยาลัยในสวน
เป็นมหาวิทยาลัยท่ีสวย ท่ีสุดในประเทศ รวมถึงมีการเรียนการสอน
ที่เน้นการใช้เป็นภาษาอังกฤษ ประกอบกับโอ๋เป็นคนเชียงราย
มฟล. จึงเป็น สถานท่ีท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคะ

ปัจจุบันทำงานอยู่ท่ีไหน
ปัจจุบันทำงานอยู่ท่ีบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย

จำกัด  จ.สมุทรปราการ ตำแหน่งพนักงานกลุ่มงานสารสนเทศ
โดยทำเกี่ยวกับการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของบริษัท
รวมถึงการเขียนและพัฒนาโปรแกรม เพ่ือรองรับกับการทำงานของ
โรงงาน ซึ่งตอนฝึกงานโอ๋ได้ฝึกงานที่นี่ และทางบริษัทก็รับโอ๋
เข้าทำงานทันทีท่ีโอ๋เรียนจบ

รู้สึกอย่างไรกับการเรียนท่ี มฟล. ซ่ึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือหลัก
คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากว่าการทำงานในปัจจุบัน

การใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงจำเป็นมาก ซ่ึงโอ๋คิดว่ามันไม่ได้ยากเกิน
ความสามารถ ถ้าเรามีความตั้งใจจริงอย่างตัวโอ๋เอง โอ๋จะใช้
วิธีการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษมากๆ จะช่วยได้เยอะซึ่งถ้าเรา
อ่านหนังสือภาษาไทยมันก็จะงงไปกันใหญ่ เพราะว่าเราต้องแปล
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  จะทำให้เกิดการสับสนในการแต่ง
ประโยคได้

สุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆ มฟล. และน้องๆ ท่ีกำลังจะ
เข้าศึกษาต่อใน  มฟล. บ้าง

โอ๋คิดว่าท่ี มฟล. หรือแม้แต่สถาบันอ่ืนๆ น้ัน มันมีอะไร
มากกว่าในตำรา  เราได้มากกว่าความรู้ท่ีเป็น ตัวหนังสือท้ังเร่ืองการ
ใช้ชีวิตในสังคมเพ่ือนำไปสู่การใช้ชีวิตภายนอกหลังจากจบการศึกษา
แล้ว อยากให้น้องๆ มีความสุขกับการเรียน ใช้ชีวิต 4 ปี ใน
มหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า และปลอดภัยท่ีสุด  เพ่ือจะได้ออกจากร้ัว
มหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพในอนาคต

¹ÒÂ¾¹Á¡Ã ¹Ñ¹µÔ
ÊÒ¢ÒÃÑ°»ÃÐÈÒÊ¹ÈÒÊµÃìÁËÒºÑ³±Ôµ ÃØè¹·Õè 2
·Õè·Ó§Ò¹ ÊèÇ¹ÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õè
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔËÒÃ¡ÅÒ§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁè¿éÒËÅÇ§

การทำงานในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สังกัดส่วนอาคารสถานท่ี ทำหน้าท่ีหัวหน้าสำนักงาน 1

ซึ่งจะรับผิดชอบในงานด้านเลขานุการผู้บริหารส่วนอาคารฯ,
งานงบประมาณ, งานจัดซ้ือจัดจ้าง, งานระบบฐานข้อมูลของส่วน,
งานวัสดุ-ครุภัณฑ์, งานบุคลากร และพัฒนาบุคลากรส่วนฯ, และ
งานโครงการพิเศษต่างๆ เช่นโครงการเฉลิมพระเกียรติ

บรรยากาศในการเรียน
บรรยากาศในการเรียนบอกได้เลยว่า ตลอดระยะเวลา

2 ปีท่ีเรียนน้ัน เหมือนอยู่ในบ้านของตัวเอง เพราะท้ังอาจารย์ผู้สอน
เองก็ให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด อีกท้ังเพ่ือนๆ ท่ีเรียนด้วยกัน
เราก็อยู่กันอย่างพี่น้อง ซึ่งเราจะให้การช่วยเหลือ และดูแลเรื่อง
การเรียนกันตลอด

ทำไมถึงเลือกเรียนปริญญาโทท่ี มฟล.
ทำไมถึงเลือกเรียนท่ีน่ีหรือครับ เร่ืองบรรยากาศน้ัน คงไม่

ต้องพูดถึงเพราะผู้ท่ีได้มาเยือนมหาวิทยาลัยคงเป็นผู้ให้คำตอบดี
แต่ส่ิงท่ีอยากจะเน้นก็คือเร่ืองของวิชาการ เพราะเคยผ่านการเรียน
ระดับมหาบัณฑิตจากท่ีอ่ืนมาแล้ว บอกได้เลยว่าท่ีแม่ฟ้าหลวงจะเน้น
เรื่องคุณภาพของบัณฑิต เพราะถ้าอยากได้แค่ปริญญาเราเลือก
เรียนท่ีไหนก็ได้ แต่ถ้าต้องการคุณภาพผมว่าท่ีแม่ฟ้าหลวงเข้มข้น
ครับ ถามว่าเรียนยากม้ัย ไม่ครับ ไม่ยาก อยู่ท่ีความต้ังใจ และเอา
ใจใส่ครับ แล้วส่ิงท่ีเราได้ ไม่ใช่แต่ปริญญาและคุณภาพเท่าน้ัน ท่ี
สำคัญ �ความภูมิใจ� ครับ ท่ีได้เรียนท่ีน่ี

อยากบอกอะไรกับผู้ท่ีกำลังตัดสินใจจะเรียนปริญญาโทบ้าง
คงไม่มีอะไรมากครับ ถ้าต้องการเพียง ใบปริญญาแล้ว

จะเรียนที่ไหนก็ได้ครับ แต่ถ้าต้องการทั้งปริญญา และคุณภาพ
ที่สำคัญความภาคภูมิใจที่เราจะบอกใครๆ ในอนาคต แล้วละก็
ท่ีแม่ฟ้าหลวง เป็นท่ีให้โอกาสกับทุกคนครับ
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คณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2549 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์  จ.เชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2549

 ⌦

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ได้มีพิธีประดิษฐาน
พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการชั ่วคราว ณ
อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (อาคาร D1) ช้ัน 2
เพื ่อเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่สักการะของอาจารย์
พนักงาน นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนท่ัวไป

⌫  ⌫

เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานกฐินสามัคคี
(ผ้าไตรพระราชทาน) ประจำปี 2549 ทอดถวาย ณ วัดศรีทรายมูล อ.เมือง  จ.เชียงราย
เป็นกฐินพระราชทาน ประจำปี 2549 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร เพื่อร่วมในงานถวายผ้ากฐิน
ในคร้ังน้ี สำหรับยอดเงินท่ีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคในคร้ังน้ีจำนวน 304,502.25 บาท
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โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย เม่ือเวลา 10.00 น.
ของวันท่ี 4 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา

การท่ี มฟล. ได้จัดต้ัง สถาบันขงจ้ือแห่งมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงข้ึน นับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาว มฟล.
และของคนไทยทุกคนท่ีได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดต้ังสถาบันขงจ้ือท่ี
ประเทศไทย

“¤ÃÑÇÊÃÐ»·ØÁ”“¤ÃÑÇÊÃÐ»·ØÁ”“¤ÃÑÇÊÃÐ»·ØÁ”“¤ÃÑÇÊÃÐ»·ØÁ”“¤ÃÑÇÊÃÐ»·ØÁ” DIARY 2550/2007 DIARY 2550/2007 DIARY 2550/2007 DIARY 2550/2007 DIARY 2550/2007

หนังสือดี มีคุณค่า �ครัวสระปทุม� DIARY 2550/2007
มีจำหน่ายแล้วท่ี ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภายในเล่มประกอบด้วยตำรับอาหารจำนวน 12 ตำรับ
มีคุณค่าทางโภชนาการ และทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ เช่น มัตสยา
เกษียรสมุทร (ปลาช่อนอบ), กุ้งบ่อมรกต (กุ้งเผาสาหร่าย),
ผัดพริกอ่อนยาพอกหัวเด็ก, ผักโขมปั้นก้อนอบ, ซุปฟักทอง
วัตเตนเมียร์

อาหารแต่ละตำรับทรงอธิบายการเตรียมเครื่องปรุงและ
วิธีทำอย่างละเอียด มีพระฉายาลักษณ์แสดงการประกอบอาหาร
เป็นข้ันตอนทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย

ดังเช่นที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ในคำนำว่า �ความที่ไม่
ค่อยมีประสบการณ์ในการเขียนตำรากับข้าวจึงอาจจะใช้คำพูด
ไม่ถูกต้อง แต่รับรองว่าอาหารที่เขียนไว้นั้นอร่อยทุกอย่าง�
และยังทรงเสริมด้วย พระอารมณ์ขันว่า �ถ้าท่านทำแล้วไม่อร่อย
เป็นความผิดของท่านเอง ท่ีทำไม่อร่อย�

�ครัวสระปทุม DIARY 2550/2007”
(ราคา 299 บาท)

อีกทั ้งหนังสือเล่มนี ้ยังสามารถที ่จะใช้เป็นไดอารี ่
สำหรับบันทึกเร่ืองราวต่างๆ ในปีหน้าท่ีจะถึงได้ รวมกันภายใน
เล่มเดียว คุ้มย่ิงกว่าคุ้ม !!!





  



อาหาร และโภชนาการของผู้ป่วยเบาหวาน  ตอนท่ี 1

เบาหวานเป็นโรคเร้ือรังท่ีต้องรักษาติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือตลอดชีวิต
ซ่ึงหากได้รับการรักษาอย่างจริงจัง อาจมีชีวิตเหมือนคนปกติได้แต่ถ้ารักษาไม่จริงจัง
ก็อาจมีอันตรายจากโรคแทรกซ้อนได้มาก เบาหวาน ภาษาทางการแพทย์เรียกว่า
�Diabetes Melitus� เป็นโรคท่ีมีความผิดปกติของการนำน้ำตาลไปใชเ้ป็นพลังงาน
(Glucose Utilization) แบ่งแยกย่อยได้ 2 ชนิด หลักคือ

1. DM type I ซ่ึงพบน้อยประมาณ 10% เป็นความผิดปกติของการสร้าง
ฮอร์โมนท่ีเรียกว่า อินซูลิน (Insulin) คือไม่สามารถสร้างได้ เน่ืองจากเซลล์ท่ีอยู่ใน
ตับอ่อนหรือ Beta cell ถูกทำลาย จึงต้องใช้อินซูลินฉีดเข้าไปเพ่ือทดแทน

2. DM type II พบประมาณ 90% พบมากกว่า และเป็นปัญหาทางด้าน
สาธารณสุข เน่ืองจากร่างกายยังผลิตอินซูลินได้บ้าง แต่ว่าอินซูลินท่ีผลิตออกมาน้ัน
มีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ การรักษาเบาหวานประเภทน้ีใช้ได้สอง
แบบ คือ การฉีดอินซูลินเข้าไปทดแทน ในกรณีท่ีอินซูลินแทบจะทำงานไม่ได้ หรืออีก
วีธีโดยการกินยา แต่ไม่ว่าจะรักษาแบบใดต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารหรือ
ปริมาณน้ำตาลในอาหารท่ีรับประทาน

อัตราการเกิดโรคเบาหวานเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ท้ังในยุโรป อเมริกา และท่ัวโลก
โรคเบาหวานประเภทท่ี 2 มีความชุกสูง และเป็นปัญหาสำคัญของสาธารณสุขหลาย
ประเทศโดย เฉพาะในประเทศยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา เบาหวานเป็นสาเหตุการ
ตายอันดับ 5 ในปีล่าสุด จำนวนผู้ป่วยมากกว่า 213,000 คน ท่ีตายจากโรคเบาหวาน
หรือโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานคิดเป็นค่ารักษาต่อปีถึง 132,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
ในปี 2002 ในประเทศไทยเองก็มีอัตราของผู้ป่วยเบาหวานเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนกลายเป็น
ปัญหาหนักทางการแพทย์เช่นกัน

มีการศึกษาพบว่า อาหารมีส่วนในการเพ่ิมของระดับน้ำตาลในเลือดอันเป็น
ผลต่อการเกิดหรือการกำเริบของโรคเบาหวาน เม่ือเทียบกันระหว่างอาหาร 2 ประเภท

ประเภทท่ี 1 คือ ประเภทท่ีเป็นน้ำตาลล้วนๆ หวานจัด แป้งขัดขาวพวกน้ี
จะทำให้หลังจากกินเข้าไประยะเวลาไม่นาน ระดับน้ำตาลจะสูงข้ึน แต่ถ้าเลือกกินอาหาร
ประเภทที่ 2 อาหารจากธรรมชาติ เช่น ข้าวกล้อง เผือก มัน ซึ่งเป็นคาร์โบ-
ไฮเดรตเชิงซ้อน พวกน้ีจะมีไฟเบอร์รวมอยู่ด้วยทำให้การดูดซึมน้ำตาลน้อยลง ทำให้
เวลากินเข้าไประดับน้ำตาลจะไม่สูงขึ้นมาก ขณะเดียวกันทำให้อินซูลินจากตับอ่อน
เพ่ิมข้ึน หน้าท่ีของอินซูลินมีอยู่ 2-3 อย่าง อินซูลินทำให้น้ำตาลลดลง ในคร้ังน้ี จะขอ
แนะนำแนวทางในการเลือกบริโภคอาหาร สำหรับผู้ป่วยเบาหวานก่อน เพ่ือให้สามารถ
นำไปใช้ และควบคุมระดับน้ำตาล และควบคุมไม่ให้โรคเบาหวานกำเริบได้ ดังน้ี

- ข้าว ธัญพืช และแป้งต่างๆ ให้รับประทานเพียงแค่พออ่ิม ไม่ให้อ่ิมเกิน
- ถ่ัวเมล็ด (ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวแระ ถ่ัวดำ ถ่ัวเขียว) ใช้ทดแทนข้าวได้
- ผักใบเขียว และถ่ัวสด (ถ่ัวฝักยาว ถ่ัวแขก ถ่ัวลันเตา) รับประทานได้ไม่จำกัด
- ผลไม้ให้ทานพอควร ไม่มากเกินไป ส่วนผลไม้กระป๋อง ผลไม้เช่ือม ผลไม้

ตากแห้ง หรือผลไม้กวนห้ามรับประทาน เพราะปริมาณน้ำตาลสูงมาก รวมถึงผลไม้
สุกจัดท่ีมีรสหวานก็อาจจะต้องงด ห้ามรับประทาน

- น้ำตาลแท้ เช่น น้ำตาลทราย น้ำเช่ือม น้ำหวาน นมข้นหวาน ขนมหวาน น้ำผ้ึง
น้ำอัดลม เคร่ืองด่ืมชูกำลัง และลูกอม ทานได้น้อยท่ีสุด หรือใช้ในกรณีท่ีมีอาการน้ำตาล
ในเลือดต่ำเกินปรกติ

- น้ำตาลเทียมท่ีไม่ให้พลังงาน ได้แก่ ขัณฑสกร, saccharine, aspartame สามารถ
ทานได้ตามต้องการ

ในตอนหน้าเราจะได้มาพูดถึงหลักการ ดูแลและควบคุมโรคเบาหวานด้วย
อาหารกันต่อนะครับ ยังมีข้อแนะนำอีกมากมายท่ีจะทำให้ผู้ป่วยเบาหวาน มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี และปรกติเหมือนคนท่ัวไปได้

จักรกฤษณ์  วงศ์ลังกา
อาจารย์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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บ่ายวันที่ 2 ธันวาคม 2549 ณ หอประชุมสมเด็จย่า
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หนาแน่นไปด้วยแฟนคลับชาวเชียงราย
รวมท้ังผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มฟล. เกือบ 2,000 ชีวิต
ที่มาร่วมให้การต้อนรับพิธีกร 4 สาว 4 สไตล์ ปุ้ย-พิมลวรรณ
ศุภยางค์, กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,ไก่-มีสุข แจ้งมีสุข และ
นีน่า-กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสด์ิ จากรายการ �ผู้หญิงถึงผู้หญิง� สถานี
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ท่ีนำทีมมาสัญจร จ.เชียงราย และสร้าง
สีสันความบันเทิงให้กับชาวจังหวัดเชียงรายในหน้าหนาวน้ี

โดยการแสดงบนเวทีหอประชุมสมเด็จย่าเปิดฉากด้วย
การร่ายรำของนักศึกษา มฟล. ในชุด �รำสุพรรณพฤกษ์� ต่อด้วย
การแสดงชาวเขาชุด �เทพธิดาดอย� ของน้องๆ บ้านชาโลม
(บ้านท่ีดูแลเด็กๆ ท่ีพ่อแม่ติดเช้ือ HIV แต่ตัวเด็กไม่ได้ติดเช้ือ)
ต่อด้วยการแสดงดนตรี สะล้อซอซึง และการแสดงแดนซ์ของ
นักศึกษา มฟล. ในชุด �Get Up� ตามด้วยเสียงเพลงดนตรีสากล
จากวงของนักศึกษา มฟล. เอง

จากน้ันเป็นไฮไลท์ท่ี 4 สาวเปิดตัวออกมาพร้อมกับเสียง
เพลง �จะขอก็รีบขอ� ต่อจากน้ันพิธีกรท้ัง 4 ได้นำผู้ชมร่วมสนุก

กับเกมส์การละเล่นต่างๆ อย่างสนุกสนาน เรียกเสียงหัวเราะดังล่ัน
 หอประชุมอย่างไม่ขาดสาย ด้วยมุขตลกท้ังจากพิธีกรและผู้ร่วมเล่น
เกมส์ ซึ่งทุกคนได้รับมอบของรางวัลแจกมากมาย ก่อนจะอำลา
บนเวที พิธีกร 4 สาวยังได้ขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงท่ีได้
ให้การต้อนรับอย่าง อบอุ่นรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมให้การ
สนับสนุน โดย อธิการบดี มฟล. ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ
ทีมงานท่ีมาร่วมสร้างสีสันให้กับชาวเชียงราย ก่อนจะปิดฉากด้วยการ
จำหน่ายเส้ือและของท่ีระลึกของรายการ �ผู้หญิงถึงผู้หญิง� พร้อมท้ัง
แจกลายเซ็นท่ีผู้ชมมากมายพากันขอสัมผัส 4 พิธีกรสาวอย่างใกล้ชิด

และทั้ง 4 พิธีกรสาวของรายการ �ผู้หญิงถึงผู้หญิง�
ยังได้มีการบันทึกเทปโดยการพาไปแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญๆ ของ
จังหวัดเชียงราย อาทิเช่น วัดร่องขุ่น ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิต
พิพัฒน์ ไนท์พลาซ่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงการร่วมกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์แก่เยาวชนด้อยโอกาสที่บ้านชาโลม ต.ริมกก
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ึงบรรยากาศการแสดงบนเวทีหอประชุมสมเด็จย่า
รวมท้ังภาพบันทึกเทปสถานท่ีต่างๆ ของเชียงรายน้ัน จะมีการออก
อากาศในรายการ �ผู้หญิงถึงผู้หญิง� ใน �วันพ่อแห่งชาติ� ต่อไป



  

  
�วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นอง

เต็มตล่ิง เราท้ังหลายชายหญิง สนุกกัน
จริง วันลอยกระทง ลอยลอยกระทง
ลอยลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง รำวงวัน
ลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง บุญจะ
ส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ...�

ได้ยินเพลงน้ีแล้วท่านคงจะรู้ว่าถึง
เทศกาลอะไรแล้ว ในเดือนพฤศจิกายนน้ี
ถูกต้องแล้วครับน่ันคือเทศกาลลอยกระทง

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วนะครับ
กับงานประเพณีลอยกระทงของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จัดโดย กลุ่ม Oh! WOW
Group ภายใต้โครงการบ่มเพาะนักศึกษา
ผู ้ประกอบการของ หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ เป็นการแสดงความสามารถ
ของนักศึกษาล้วนๆ งานลอยกระทงคร้ังน้ี
จัดเป็นปีที่ 2 แล้ว นับว่าเป็นงานใหญ่
งานหน่ึงท่ีได้รับการตอบรับอย่างดีเย่ียม
มีร้านค้าที่เข้ามาออกร้านแสดงสินค้า
และจำหน่ายสินค้าถึงกว่า 300 ร้าน
มีท้ังสมาชิก นักศึกษา บุคลากรมากหน้า
หลายตามาร่วมกันออกร้านงานนี้กลาย
เป็นเถ้าแก่ไปตามๆ กัน ใครอยากเป็น
เถ้าแก่ก็ติดต่อท่ี หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

อีกท้ังบนเวทียังมีการแสดงท่ีบ่ง
บอกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒน
ธรรมของไทยหลายชุดอีกด้วย บรรยากาศ
ภายในงานนอกจากจะมีการออกร้าน
จำหน่ายสินค้าแล้ว ผู้จัดยังมีเคร่ืองเล่นมา
ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกกับชิงช้าสวรรค์
ม้าหมุน และปาลูกโป่ง เห็นแล้วทำให้นึก
ถึงสมัยยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ ออกอาการ
อยากเล่นข้ึนมาเหมือนกัน กลางดึกได้มี
การปล่อยโคมลอยพร้อมกัน ทำให้ท้อง
ฟ้าในบริเวณงานสว่างไสวด้วยแสงไฟ
จากโคมลอย ซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงามมาก
และหาดูได้ยาก




หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จัดต้ังข้ึนเพ่ือท่ีจะรวบรวมความรู้
ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ด้านธุรกิจในหลาก
หลายกิจการมาอยู่ร่วมกันโดยใช้พ้ืนท่ี และเวลา
ร่วมกันในการทำงาน (Shared action in space
and time) เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการจัดต้ัง
บริษัทใหม่ ควบคู่กับการสนับสนุนในด้านปัจจัย
เชิงธุรกิจต่างๆ ท่ีสามารถเร่งอัตราการเจริญเติบโต
ของบริษัทจนพร้อมท่ีจะดำเนินธุรกิจได้ด้วยตน
เอง และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้โดย มฟล.
ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีความพร้อม

ในด้านอาคารสถานท่ี และสาธา-
รณูปโภค รวมทั้งบุคลากรทุกๆ
ด้านที่ใช้ในการบ่มเพาะโดยได้
ความร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรม
วชิรจันทร์ ซึ ่งเป็นภาคเอกชน
ที่มีเครือข่ายกับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเป็นจำนวนมากกว่า 4,000
ราย โดยสถาบันนวัตกรรมวชิร
จันทร์ จะทำหน้าที่ร่วมในการ
บริหารจัดการ หน่วยบ่มเพาะวิสา
หกิจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยจัดให้มีกระบวนการคัดเลือก
ผู้ประกอบการ/ชุมชน พี่เลี้ยง
ท่ีปรึกษา พันธมิตรธุรกิจ/นักวิจัย
และอาจารย์ /นักศึกษา พร้อมท้ัง
จัดให้มีการฝึกอบรมให้คำปรึกษา
แนะนำสร้างเครือข่ายทางด้านธุรกิจ
และต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนา
ออกสู่เชิงพาณิชย์ เพ่ือท่ีจะทำให้ผู้
ประกอบการ และชุมชนสามารถ
ดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง
และย่ังยืน
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พรรณพืชทานได้ในลุ่มน้ำโขง
ศูนย์ศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (NREM) ได้จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้
และพรรณพืชกับวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง พรรณพืชทานได้ก็นับเป็น
ส่วนหน่ึงของโครงการ

⌦

ถ่ินกำเนิดธรรมชาติ
ในภูมิภาคเขตร้อน และก่ึงเขตร้อน โดยเฉพาะในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ และอินเดีย ปัจจุบันได้ปลูกแพร่หลายในอินเดียจีนตอนใต้
(เกาะไหหลำ ชิสวน ไต้หวัน) ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกากลาง โดย
เฉพาะปอโต ริโก้ เอเชียกลาง และเอเชียตะวันตก เป็นพืชท่ีข้ึนได้ในพ้ืนท่ี
ต้ังแต่ระดับน้ำทะเล จนถึงระดับสูง 2000 เมตร
ลักษณะทางชีววิทยา

เป็นไม้พุ่ม ล้มลุกท่ีต้ังตรง ชอบแสง มีอายุประมาณ 1-2 ปี
สูงประมาณ 0.5-1 ม. เป็นพืชท่ีแตกก่ิงก้านมาก ลำต้นมีขนอ่อนใบเป็น
รูปไข่ใบกว้าง 1-3 ซม. ยาว 2.5-5.5 ซม.  ขอบใบเป็นหยัก ใบมีขนอ่อน
บางสายพันธุ์มีใบเขียว (กอมก้อขาว คนภาคกลางเรียกกะเพราขาว)
บางสายพันธ์ุสีม่วงอมแดง (กอมก้อดำ คนภาคกลางเรียกกะเพราแดง)
และมีสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างกะเพราขาว และกะเพราแดง ดอกออก
เป็นช่อแบบ panicles ช่อหน่ึงมีประมาณ 6 ดอก ดอกยาว 6-8 ซม.
เมล็ดกะเพรามีขนาดเล็ก กะเพราแดง (211 เมล็ด ต่อ 0.12 กรัม)
มีขนาดใหญ่กว่ากะเพราขาว (312 เมล็ด ต่อ 0.12 กรัม)
การปลูกและการดูแล

ปลูกโดยการหว่านเมล็ด ส่วนมากเกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธ์ุ
เอง  ในต่างประเทศ ราคาเมล็ดพันธ์ุกะเพรา 0.12 กรัม คิดเป็นราคา
2.35 เหรียญสหรัฐ เม่ือหว่านเมล็ดแล้ว จะทำการกลบด้วยแกลบ และ
เมล็ดจะงอกในสัปดาห์ท่ีสอง หรือจะปลูกด้วยต้นกล้า หรือปักก่ิงแก่ กะเพรา
ข้ึนได้ดีบนดินเกือบทุกชนิด แต่ต้องเป็นท่ีดอน ไม่มีน้ำขัง จึงชอบดินร่วน
ซุยท่ีอุดมสมบูรณ์หลังจากปลูกแล้ว 15 วัน ควรใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21
ในอัตรา 50 กก.ต่อไร่ หรือสูตร 15-15-15 ในอัตรา 30 กก. ต่อไร่
เร่ิมเก็บเก่ียวได้เม่ืออายุ 30 วัน เก็บใบได้ทุก 10 -15 วัน ตลอดระยะ
เวลาคร่ึงปีแรก แต่ต้องให้น้ำสม่ำเสมอ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ต้องใช้สารเคมี
แต่ถ้าปลูกเป็นการค้าต้องใช้ปุ๋ยเคมี หลังจากน้ี 7-8 เดือนแล้ว ลำต้นจะ
แข็ง แตกใบน้อยลง
การใช้ประโยชน์

เป็นพืชกลุ่มเคร่ืองเทศ (spices)  ใช้ใบสด ใบอ่อนประกอบ

ช่ือพ้อง  Ocimum tenuiflorum Linn.
ใน genus Ocimum น้ีมีพืชอยู่ 60 ชนิด คำว่า Ocimum เป็นภาษากรีก

        แปลว่า to smell
Common names
Holy Basil, Sacred Basil, Tulsi, Monks� Basil
คำว่า basil  มาจากภาษากรีก  แปลว่า royalty หรือ king
ช่ือวงศ์ Lamiaceae (บางเล่ม Labiaceae)
ภาษาพ้ืนเมือง
เหนือ (N)     กอมก้อ  กอมก้อดง
ไทยล้ือ    เง้ียว
ไทยยวน    ไทยใหญ่
อีสาน (NE)   ลาวโซ่ง

กะเพราขาว  กะเพราแดง (Ocimum sanctum Linn)

อาหารในไทย ลาว เขมร และเวียตนาม นอกจากจะทำให้อาหารหอมแล้ว
ยังช่วยดับกล่ินคาว อาหารท่ีนิยม ผัดกะเพรา ผัดเผ็ด แกงเผ็ด ต้มโคล้ง
ปลากรอบ แกงป่า ใบกะเพราแดง ท่ีสมบูรณ์จะใช้แต่งกล่ิน และรสสามารถ
กล่ันสารหอมระเหยได้ท้ังใบ และดอก  ใบท่ีสมบูรณ์น้ีมีน้ำมันหอมระเหย
0.35 %  ประกอบด้วยสารสำคัญคือ camphore, cined, eugenol, methyl

eugenol, limonene, pinene,
sabinene, terpineol, ocimol,
linalool, caryophylene และ
กรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น
ursolic acid, apigenin เม่ือใช้
เป็นสมุนไพรจะทำให้เลือดลม
ดี จึงนิยมใช้ในห้องอบสมุนไพร
ช่วยในการฟอกอากาศ กะเพรา
มีรสเผ็ดร้อน จึงเป็นยาต้ังธาตุ
แก้ปวดหัว และเป็นไข้ใช้เป็น
ยาบำรุงหัวใจ กะเพรายังได้รับ
การยอมรับว่าเป็นพืชสมุนไพร
ท่ีจะช่วยในเร่ืองความจำในสมัย

โบราณใช้กะเพรา เพ่ือการสมดุลในจิตประสาทและอารมณ์ นอกจากน้ี
ยังช่วยในการรักษาสุขภาพของลำคอ กระพุ้งแก้ม และปอด ซ่ึงจะช่วยใน
ระบบของการหายใจ น้ำมันหอมระเหยท่ีสกัดได้จะมีสีเขียวอ่อนจะช่วยขับ
ลม ช่วยย่อยไขมัน แก้ปวดท้อง ลดการบีบตัวของลำไส้ ท้องข้ึน จุกเสียด
ท่ีอินเดียนิยมใช้เป็นน้ำมันนวดตัว ใบของกะเพราอาจจะตากแห้งในท่ีร่ม
ท่ีมีลมระบายดี และป่ันเป็นผง และบรรจุในแคปซูล ใช้ในการลดเบาหวาน
ในบางคร้ังจะใช้ใบในการชงเป็นน้ำชา ในการพัฒนาเป็นเคร่ืองด่ืม อุตสา-
หกรรม จำเป็นต้องมีส่วนผสมของพืชอื่นเช่น ขิง ขมิ้น ชาเขียว น้ำผึ้ง
เป็นต้น สารจากเมล็ดจะช่วยในการระงับอาการระคายเคืองหากเป็น
สารหอมระเหย จะช่วยลดเสมหะนิยมใช้ในการลดน้ำตาลในเลือด
แก้ไข้มาเลเรีย แก้ไอ แก้อักเสบ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปรกติแล้ว การผลิตกะเพราจะใช้เพื่อการบริโภคในชุมชนที่
ทะมินนาดู ในประเทศอินเดียมีการผลิตกะเพราแห้ง เพ่ือการค้าราคากะเพรา
แห้งท่ีไต้หวันส่งขายในต่างประเทศ  2000 เหรียญสหรัฐต่อตันซีไอเอฟ
นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑฺสำเร็จรูป ส่วนมากจะใช้ในการส่งเสริมให้เซลล์
เติบโตอย่างปรกติ และช่วยรักษาข้อ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสารหอมระเหยจะใช้
โดยตรง หรือผสมเพ่ือปลุกอารมณ์ให้กระชุมกระชวย อันเป็นผลมาจาก
การกระตุ้นให้เซลล์สมองทำงาน
ความผูกพันด้านวัฒนธรรม

ในอิตาลี กะเพราจะเป็นพรรณพืชแห่งความรัก และเป็นพืชท่ี
เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ในโบสถ์ออเทอดอคของกรีก โดยจะใช้ในพิธี
กรรมของเซนต์เบสิล กะเพราเป็นพืชที่ใช้ในการบูชาพระเจ้าในอินเดีย
ในอินเดียจึงแบ่งกะเพราออกเป็นกะเพราพระราม กะเพราพระกฤษณะ
และกะเพราวิศนุ จึงถือกะเพราเป็นพืชอมตะ ปรากฏอยู่ในบทสรรเสริญ
พระผู้เป็นเจ้า ปรกติจะใช้กะเพราเป็นเคร่ืองรางของขลังป้องกันร่างกาย
จากความตายท่ีอินเดีย คนฮินดูจะเอาดินท่ีปลูกกะเพรามาแต้มหน้าผาก
เพ่ือเป็นศิริมงคล และมีความสุขสืบไป







  

 

พบกับ Dr.Freak อีกครั้งนะครับ ฉบับนี้จะมาแนะนำ
โปรแกรมโทรฟรีไม่มีชาร์ต (คล้ายๆ โชว์ฟรีไม่มีชาร์ตอย่างไรไม่รู้)
โปรแกรมที่ว่านี้คือ Skype คือ ฟรีโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อ
ส่ือสารโดยมีฟังก์ช่ันการทำงาน เช่น Chat Talk, Conference Call
และ File Transfer เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า VoIP
(Voice over Internet Protocal) คือ เทคโนโลยีที่ใช้ฮารด์แวร์
และซอฟท์แวร์ร่วมกันทำให้สามารถรับส่งสัญญาณเสียงโดยผ่าน
ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ซ่ึงปัจจุบันได้ขยายขอบเขตไปท่ัวทุกมุม

Skype (ÊÐä¤»¾ì) ¤×ÍÍÐäÃSkype (ÊÐä¤»¾ì) ¤×ÍÍÐäÃSkype (ÊÐä¤»¾ì) ¤×ÍÍÐäÃSkype (ÊÐä¤»¾ì) ¤×ÍÍÐäÃSkype (ÊÐä¤»¾ì) ¤×ÍÍÐäÃ

โลก แทนการใช้เครือข่ายโทรศัพท์ปกติ (PSTN) คุณประโยชน์
ที่เด่นชัดอันหนึ่งคือผู้ใช้บริการสามารถติดต่อพูดคุยกับผู้ใช้
บริการรายอื่นซึ่งอาจอยู่คนละทวีปได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ
ใดๆ ยกเว้นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ทรายเดือนเท่าน้ัน ถ้าพวกเรา
บางคนใช้บริการฟรีอินเตอร์เน็ทของสถานศึกษาอยู่แล้วก็ไม่จำเป็น
ต้องเสียค่าบริการในส่วนน้ี

จุดเด่นของโปรแกรม Skype คือ การติดต่อส่ือสารกัน
ด้วยเสียงที่มีคุณภาพสูง โดยลักษณะการทำงานแบบจุดต่อจุด
(P2P : Peer to Peer ผู้ใช้งานจะมีการติดต่อโดยตรงระหว่าง
ผู้ใช้งานกับผู้ใช้งานท่านอ่ืนท่ีกำลังออนไลน์อยู่ในขณะน้ัน โดยไม่มี
การผ่าน Server ของผู้ใช้บริการ คุณภาพของการส่ือสารด้วยเสียงจึง
ไม่ถูกลดทอนลงไปด้วยเส้นทางของการส่ือสาร) สามารถ Download โปรแกรมจาก http://www.skype.com/download/

ผู้ท่ีมี account สำหรับโปรแกรม Skype แล้วสามารถเรียกใช้งาน
โปรแกรมได้ทันที สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Account ต้องทำการ Registration
ก่อน โดยหน้าต่างสำหรับให้ Register  จะข้ึนมาโดยอัตโนมัติ ใส่รายละเอียด
เกี่ยวกับผู้ใช้งานให้เรียบร้อย และที่จะข้ามไม่ได้เลยก็คือผู้ใช้งานจะต้อง
ยอมรับเง่ือนไขท่ีว่าด้วยเร่ืองของการใช้งานโปรแกรมโดยเลือก Yes, I have
read and I accept Skype กด next เพ่ือทำข้ันตอนต่อไป เสร็จแล้วกด next
โปรแกรมจะทำการ log-in เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย

การใช้งาน
ผู้ใช้งานสามารถท่ีจะเรียกใช้งานโปรแกรม Skype ได้ 2 วิธี ด้วยกันคือ

เรียกใช้งานได้จาก Status Bar หรือเรียกใช้งาน Skype ได้จากไอคอนบนหน้า Desktop
เพ่ือเข้าสู่โปรแกรม เราสามารถเพ่ิมช่ือของผู้ท่ีต้องการสนทนาได้ด้วย

1. คลิกท่ี Add contact แล้วช่ือน้ันจะไปอยู่บน Skype Contact คลิกเพ่ือเพ่ิม
ช่ือของคนท่ีต้องการสนทนาด้วย

2. โปรแกรม Skype เราสามารถสนทนาได้หลายรูปแบบ เช่น Chat Talk,
Conference Call ซ่ึงเราสามารถเลือกรูปแบบการสนทนาได้โดยการคลิกขวาท่ีรายช่ือ
ท่ีเราต้องการบน Skype Contacts

3. ถ้าต้องการสนทนาแบบ Conference Call ทำได้โดยกดท่ีไอคอนรูปโทรศัพท์
ท่ีอยู่ด้านขวาของช่ือคู่สนทนาเพียงเท่าน้ี ท่านก็สามารถสนทนาผ่านเครือข่ายส่ือสาร
ได้ทันทีครับ Dr-Freak@hotmail.com



 

àÅ×Í¡«×éÍ¡ÅéÍ§àÅ×Í¡«×éÍ¡ÅéÍ§àÅ×Í¡«×éÍ¡ÅéÍ§àÅ×Í¡«×éÍ¡ÅéÍ§àÅ×Í¡«×éÍ¡ÅéÍ§ Ô̈́ ÔµÍÅÔ̈́ ÔµÍÅÔ̈́ ÔµÍÅÔ̈́ ÔµÍÅÔ̈́ ÔµÍÅÍÂèÒ§äÃ´ÕÍÂèÒ§äÃ´ÕÍÂèÒ§äÃ´ÕÍÂèÒ§äÃ´ÕÍÂèÒ§äÃ´Õ
คราวน้ีเรามาคุยกันเร่ืองปัจจัยต่างๆ เก่ียวกับกล้องดิจิตอล ท่ีควรรู้ก่อนตัดสินใจ

ซ้ือกล้องดิจิตอล สำหรับคนท่ีกำลังซ้ือกล้อง ดิจิตอลแต่ไม่รู้ว่าเราจะต้องซ้ือกล้องดิจิตอล
ตัวไหนดีลองอ่านบทความน้ีดูก่อนนะครับ จะได้มีความม่ันใจว่าเลือกซ้ือกล้องดิจิตอลได้
ตรงตามความต้องการจริงๆ เรามาเร่ิมกันเลยดีกว่า

1. ความละเอียดพิกเซลสูงสุด เรื่องนี้เราเคยคุยกันมาแล้วในบทความเรื่อง
�ซื้อกล้องดิจิตอลดูที่ความละเอียดพิกเซลจริงหรือ� ความละเอียดพิกเซลสูงไม่ได้ ชี้ว่า
กล้องดิจิตอลตัวนั้นถ่ายออกมาแล้ว จะได้ภาพสวยกว่าหรือชัดกว่ากล้องที่ความละเอียด
พิกเซลต่ำเสมอไป ยังมีปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลต่อความชัดของภาพอีกมากมาย ส่ิงท่ีต้องรู้เก่ียวกับ
ความละเอียดพิกเซลกล้องดิจิตอล คือกล้องท่ีความละเอียดพิกเซลสูงสุดสูงสามารถถ่ายภาพ
แล้วนำไปอัดขยายได้ขนาดใหญ่ กว่ากล้องท่ีมีความละเอียดพิกเซลสูงสุดต่ำกว่าเท่าน้ันเอง
การถ่ายถาพท่ีความละเอียดพิกเซลสูง จะใช้เน้ือท่ีในหน่วยความจำเยอะทำใหจำนวนภาพ
ท่ีถ่ายได้น้อยลง โดยท่ัวๆ ไปแล้วการถ่ายภาพจะไม่ถ่ายท่ีความละเอียดสูงสุดท่ีกล้องทำได้
อยู่แล้ว ยกเว้นบางกรณี ดังน้ัน ปัจจัยความละเอียดพิกเซลสูงสุดท่ีทำได้เราควรดูว่าเราถ่ายภาพ
แล้วจะเอาไปอัดขยายขนาดไหน ถ้าเป็นขนาดจัมโบ้โดยท่ัวไปแล้วกล้องระดับ 2 ล้านพิกเซล
ก็อัดขยายออกมาชัดแล้ว แต่ถ้างานส่วนใหญ่ของเราต้องการอัดขยายขนาดใหญ่มากๆ ก็ควร
ซ้ือกล้องดิจิตอลท่ีทำความละเอียดสูงสุด มากๆ เข้าไว้ครับ

2. ความสามารถในการซูมภาพ นับเป็นปัจจัยอีกอย่างหน่ึงท่ีควรรู้ก่อนตัดสินใจ
ซ้ือกล้อง กล้องดิจิตอลท่ีบอกว่าซูมได้ 10 เท่าอาจจะไม่ดีเท่ากล้องดิจิตอลท่ีซูมได้แค่ 3 เท่า
ก็ได้เพราะกล้องดิจิตอลเราแบ่งชนิดการซูมออกเป็น 2 แบบด้วยกันครับ

2.1 แบบซูมเลนส์ (Optical Zoom) เป็นการขยายภาพโดยใช้ช้ินเลนส์ในกระบอก
เลนส์เล่ือนไปมามีผลทำให้ภาพท่ีออกมาคมชัดไม่ทำลายคุณภาพของภาพท่ีได้ โดยกล้อง
ดิจิตอลท่ีสามารถซูมเลนส์ได้มักจะมีราคาสูงตามด้วยแต่เป็นปัจจัยท่ีคุ้มค่าต่อเงินท่ีเพ่ิมข้ึน
มาเลยทีเดียว

2.2 แบบดิจิตอลซูม (Digital Zoom) เป็นการขยายขนาดภาพให้ใหญ่ข้ึนโดย
ใช้เทคนิคการปรับขนาดของจุดโดยใช้ซอฟ์ทแวร์ ทำให้ความคมชัดของภาพลดลงภาพ
เบลอแต่ได้ภาพท่ีใหญ่ข้ึน ตามความเห็นของผมการซูมแบบดิจิตอลไม่น่าเอามาเป็นปัจจัย
ในการเลือกซ้ือกล้องดิจิตอลมากซักเท่าไหร่ เพราะการซูมแบบดิจิตอลเราสามารถทำได้โดย
ใช้โปรแกรมตกแต่งรูปในคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว จะซูมเท่าไหร่ก็ได้ ปัจจัยสำคัญจริงๆ ก็คือ
ความสามารถในการซูมแบบออฟติคอลต่างหากภาพท่ีได้จากการซูมเลนส์ภาพท่ีได้จาก
การซูมดิจิตอล

3. การ์ดหน่วยความจำหรือเมมโมร่ี เร่ืองของการ์ดหน่วยความจำก็เป็นปัจจัย
ท่ีควรรู้ก่อนซ้ือกล้องเช่นกัน แทบทุกคนหลังซ้ือกล้องแล้วต้องซ้ือหน่วยความจำมาเพ่ิมเติม
เสมอ คงไม่หวังพ่ึงหน่วยความจำอันน้อยนิดท่ีแถมมากับกล้องดิจิตอลนะครับ สำหรับ
การ์ดหน่วยความจำก็จะมีอยู่หลายชนิดนะครับ เช่น Sony จะใช้ Memory Stick Canon
และ Nikon จะใช้ Compact Flash ส่วน Olympus และ Fuji จะใช้ xD-Picture ก็คงต้อง
เลือกดูนะครับว่ากล้องดิจิตอลท่ีเราจะซ้ือน้ันใช้หน่วยความจำชนิดใดได้บ้าง

4. แบตเตอร่ีก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีควรรู้ก่อนตัดสินใจเลือกซ้ือกล้องนะครับ
เพราะกล้องดิจิตอลน้ันกินไฟมากถ้าลองใช้แล้วจะรู้ว่าใช้เด๋ียวเดียวแบตฯ ก็หมดแล้ว ก็เป็น
อุปกรณ์เสริมอีกอย่างหน่ึงท่ีต้องหามาสำรองไว้ ใช้ว่ากล้องดิจิตอลท่ีใช้แถมแบตฯ ชาจน์
มาให้จะดีกว่ากล้องดิจิตอลท่ีใช้ถ่าน AA เสมอไป เพราะถ่าน AA หาซ้ือได้ท่ัวโลกไปไหน
มาไหนก็หาซ้ือง่าย ผิดกับพวกกล้องรุ่นท่ีใช้แบตชาจ์นท่ีออกแบบมาเฉพาะรุ่น จะทำให้หา
ซ้ือลำบาก ราคาแพงอีกด้วย
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